

รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

.....
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ รับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

ประธานสภาฯ ๓.๑ พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐)
ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายกิตติพันธ์ รูปขำดี ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการจัดทำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนฯ โดยให้ดำเนินการหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
รวมทั้งวางแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยรายละเอียดเป็นไปตามเอกสาร
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๖- พ.ศ. ๒๕๗๐) ที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน

ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นายกิตติพันธ์ รูปขำดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ที่ชี้แจงรายละเอียด
สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ –
พ.ศ. ๒๕๗๐) หรือไม่

นางโสภา จำปาทอง โครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. จะสามารถนำเข้ามาบรรจุเพิ่มเติมในแผนฯ ดังกล่าว
ส.อบต. หมู่ ๒ ได้หรือไม่ ซึ่งโครงการที่มีมติจากการประชาคมหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ ไม่ปรากฏในแผนฯ

นายกิตติพันธ์ รูปขำดี โครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. นั้นสามารถนำมาบรรจุเพิ่มเติมในแผนฯ ดังกล่าวได้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ โดยโครงการที่ผ่านการประชาคมของบ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ นั้น ขณะนี้ทางกองช่างอยู่ระหว่าง
ดำเนินการสำรวจ และจะเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวเข้าไปในแผนฯ ในภายหลัง

ประธานสภา	ขอให้สมาชิกสภา ทุกท่านร่วมกันตรวจดูรายละเอียดโครงการของแต่ละหมู่บ้าน ใน (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ว่ามีโครงการหรือรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่
ประธานสภา ที่ประชุม	สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติจากที่ประชุม มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)
ประธานสภา	๓.๒ พิจารณาขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คทช.จ.มส.) เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมยชี้แจงรายละเอียด
นายดวงจันทร์ สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ มส.๖ สบเมย	กรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะยื่นคำขออนุญาต เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย คทช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เห็นชอบและเสนอพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ คทช. จำนวน ๖ พื้นที่ รวมเนื้อที่ ๑๙,๒๓๕-๑-๖๖ ไร่ ไปยังกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑. ป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน เนื้อที่ ๒,๘๗๕-๓-๗๘ ไร่ ๒. ป่าแม่สุรินทร์ เนื้อที่ ๑,๓๘๗-๓-๖๒ ไร่ ๓. ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย (อ.ขุนยวม) เนื้อที่ ๒๑๐-๑-๖๒ ไร่ ๔. ป่าแม่ยวมฝั่งขวา เนื้อที่ ๓,๔๗๓-๑-๗๘ ไร่ ๕. ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย (อ.แม่สะเรียง) เนื้อที่ ๑๐,๙๘๔-๑-๗๐ ไร่ ๖. ป่าสาละวิน เนื้อที่ ๓๐๓-๑-๑๖ ไร่ เนื่องจากในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว จำเป็นต้องผ่านความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บ้านนั้นตั้งอยู่ เพื่อใช้เป็น เอกสารประกอบคำขอ ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งในความรับผิดชอบ ของ อบต.แม่คะตวน ก็จะมีพื้นที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในฐานะผู้ยื่นคำขอ จึงขอความเห็นชอบจากสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ว่าขัดข้องหรือไม่ อย่างไร กรณีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จะยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย (อ.แม่สะเรียง) เฉพาะส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่คะตวน เพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประธานสภา	กล่าวขอบคุณ นายดวงจันทร์ สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ มส.๖ สบเมย ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่
นายกัจจกร กิจสว่าง ส.อบต. หมู่ ๑	กรณีที่บ้านหรือที่ทำกินของชาวบ้านทับซ้อนกับที่สาธารณประโยชน์ อยากทราบว่าทางกรมป่าไม้ จะมีแนวทางหรือการดำเนินการอย่างไร

- นายดวงจันทร์ สมบูรณ์ พื้นที่การดำเนินโครงการของ คทช. ดังกล่าว คือต้องไม่เป็นพื้นที่ทับซ้อน พื้นที่ที่เป็นคดีความ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ มส.๖ สบเมย พื้นที่สาธารณประโยชน์ และพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กรณีที่มีบ้านหรือที่ทำกิน
อยู่ในที่สาธารณประโยชน์ต้องมีเอกสารสิทธิ์แสดงและสามารถขอย้ายได้ในภายหลัง
- ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นายดวงจันทร์ สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ มส.๖ สบเมย ที่ชี้แจงรายละเอียด
ให้กับสมาชิกสภาฯ สมาชิกท่านอื่นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ และขอมติจากที่ประชุม
- ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่ ตำบลแม่คะตวน ซึ่งจะได้มี
ที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นจึงมีความเห็น
ไม่ขัดข้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย (อ.แม่สะเรียง) เฉพาะส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่คะตวน
เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ประธานสภาฯ ๓.๓ พิจารณาขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ของโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมกับขอสำเนาบันทึก
รายงานการประชุมสภาฯ เพื่อประกอบเอกสารดำเนินการต่ออายุการใช้พื้นที่ของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือหรือตัวแทนชี้แจงรายละเอียด
- นายบุญเสริม แรดสมศรี ขออ้างถึงหนังสือจากทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้หน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่ป่าเร่งดำเนินการ
ครูชำนาญการรรบ้านอุมดาเหนือ ขอมติจากสภาฯ เพื่อดำเนินการต่ออายุการใช้พื้นที่ป่าของส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ
ซึ่งโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๔ ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับที่ทำกินของชาวบ้าน
ทิศตะวันออกติดต่อกับลำห้วยและที่อยู่อาศัยของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ ทิศใต้ติดต่อกับลำห้วย
ที่อยู่อาศัยและถนนภายในหมู่บ้าน ทิศตะวันตกติดต่อกับพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน
- นายชัยณรงค์ จาคำคง ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ป่าของโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือในครั้งนี้ เป็นการขอต่ออายุ
ผอ.ร.ร.บ้านอุมดาเหนือ การใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ จึงมีความจำเป็นต้องขอมติจากสภาฯ
และขอสำเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ เพื่อใช้ประกอบเอกสารดำเนินการขอต่ออายุ
การใช้พื้นที่ของโรงเรียนฯ ต่อไป
- ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นายชัยณรงค์ จาคำคง ผอ.ร.ร.บ้านอุมดาเหนือ และนายบุญเสริม แรดสมศรี
ครูชำนาญการ ร.ร.บ้านอุมดาเหนือ ที่ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาฯ สมาชิกท่านอื่น
มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติจากที่ประชุม
- ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ
- ประธานสภาฯ ๓.๔ พิจารณาขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ของโรงเรียนบ้านแม่อกเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมกับขอสำเนา
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ เพื่อประกอบเอกสารดำเนินการต่ออายุการใช้พื้นที่ของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อกเหนือหรือตัวแทนชี้แจงรายละเอียด
- นายศรีวิชัย แคนวิมาน การดำเนินการขอใช้พื้นที่ป่าของโรงเรียนบ้านแม่อกเหนือ นั้น ซึ่งเดิมได้มีมีการขออนุญาต
ครู ร.ร.บ้านแม่อกเหนือ การขอใช้พื้นที่ป่าไปแล้ว โดยครั้งนี้เป็นการดำเนินการขอต่ออายุการใช้พื้นที่ป่าของโรงเรียนฯ
แต่ในครั้งนี้จะมีการขอใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น
โดยมีการรังวัดจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานป่าไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายทาดะ รัตน์ไพโรจิต ขอชี้แจงเพิ่มเติมการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าของโรงเรียนบ้านแม่อกเหนือ จากการรังวัดพื้นที่ของโรงเรียนบ้านแม่อกเหนือโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานป่าไม้ พื้นที่ทั้งหมดคือ ๓๒,๔๘๘ ตารางเมตร โดยคิดเป็นมาตราส่วนจะเท่ากับ ๒๐ ไร่ กับ ๑ งาน และมติจากการประชุมสภาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าแล้ว และครั้งนี้เป็นการขอต่ออายุการใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ ทางโรงเรียนบ้านแม่อกเหนือจึงมีความต้องการขอมติจากสภาฯ และสำเนาบันทึกรายงานการประชุม เพื่อใช้ประกอบเอกสารขอต่ออายุการใช้พื้นที่ของโรงเรียนฯ ต่อไป

ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นายทาดะ รัตน์ไพโรจิต ผอ.ร.ร.บ้านแม่อกเหนือ และนายศรีวิชัย แคนวิมาน ครู ร.ร.บ้านแม่อกเหนือ ที่ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาฯ สมาชิกท่านอื่นมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติจากที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔

กระทู้ถามทั่วไป/กระทู้ถามด่วน

นางโสภา จำปาทอง ส.อบต. หมู่ ๒

เนื่องจากช่วงนี้เกิดโรคระบาดในนาข้าว ชาวบ้านที่ทำนาข้าวได้รับความเดือดร้อนจึงต้องการสอบถามทางผู้บริหาร ว่าจะมีงบประมาณหรือแนวทางการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร

ประธานสภาฯ

ขอเชิญทางนายก อบต. ได้ตอบข้อซักถามของ ส.อบต. หมู่ ๒

นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต.

ขอตอบข้อซักถามของ ส.อบต. หมู่ ๒ เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณหรือแนวทางการแก้ไขโรคระบาดในนาข้าว ในส่วนของงบประมาณนั้นจะมอบหมายให้รองปลัดฯ นำเรื่องนี้ปรึกษากับส่วนการคลังว่าจะมีงบประมาณในส่วนไหนสามารถนำมาช่วยเหลือได้ และส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเกษตรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน มีข้อเสนอ ข้อคิดเห็น หรือมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่

นายสายัน มะโน กำนัน ต.แม่คะตวน

สืบเนื่องจากเรื่องโรคระบาดในนาข้าวที่ ส.อบต. หมู่ ๒ ได้กล่าวไว้ ซึ่งชาวบ้านได้หาทางแก้ไขปัญหากันเองโดยหาซื้อยากำจัดโรคระบาดในนาข้าวมาฉีดพ่น แต่ไม่ได้ผลซึ่งในทางปฏิบัตินั้นต้องแจ้งให้ทางเกษตรอำเภอเพื่อตรวจสอบโรคระบาดในนาข้าวก่อนเพื่อที่จะได้ใช้ยากำจัดโรคระบาดในนาข้าวได้ถูกต้อง แต่ในการดำเนินการขอรับการช่วยเหลือนั้นมีขั้นตอน โดยต้องรวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในนาข้าวส่งให้กับทาง อบต. และทาง อบต. ส่งเรื่องต่อไปให้เกษตรอำเภอ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยและทราบผลว่าโรคระบาดในนาข้าวเป็นโรคชนิดใด แล้วแจ้งให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด เพื่อที่จะได้ซื้อยามาฉีดพ่นได้ถูกต้อง และขอฝาก ส.อบต. หรือผู้นำชุมชน เรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ โดยขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเสพติดในพื้นที่ตำบลแม่คะตวน

นายอุทัย นามวนา ผอ.อบ. หมู่ ๓

เนื่องจากโครงการประปาขนาดเล็กของหย่อมบ้านดอยกู่ บ้านแม่เกาะหมู่ที่ ๓ ในบางจุดมีการวางท่อประปาที่ตื้นเกินไป อาจจะได้มาตรฐาน และเกรงว่าจะเกิดปัญหาในภายหลัง จึงต้องการให้ทางผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบและกำกับผู้รับเหมาให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า


- นางจันทร์ศรี รัตน์ไพโรจิต ผู้ช่วย ผอ.บ. หมู่ ๑ จากการศึกษาที่แต่ละชุมชนได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาจากทาง อบต.แม่คะตวน นั้น ขณะนี้อุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ชำรุดแล้วบางส่วน อาจจะเป็นเพราะอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงมีความต้องการให้ทาง อบต. พิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่มีมาตรฐานกว่าของเดิมที่ได้สนับสนุนไปในครั้งก่อน
- ประธานสภาฯ ขอบขอบคุณผู้นำชุมชนที่ได้แสดงข้อคิดเห็น และขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงหรือตอบข้อซักถาม
- นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต. ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็น ในส่วนของคุณำแนะนำจากทางกำนันตำบลแม่คะตวน ทาง อบต. จะรับเรื่องไว้และดำเนินการ ในส่วนของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ จะกำชับทางกองช่าง เพื่อกำกับดูแลในส่วนของการดำเนินโครงการต่างๆ และเรื่องอุปกรณ์กีฬานั้น ทาง อบต. จะรับไว้พิจารณา เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานต่อไป
- ประธานสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.


(นางยุพิน จินะ)

เลขานุการสภา อบต. แม่คะตวน

ผู้บันทึกการประชุม



(นายอนันต์ เพ็ญจิตต์)

ประธานสภา อบต. แม่คะตวน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา


(นางไสภฯ จำปาทอง)


(นายศ.สงวน ดาวนาชัย)


(นางสีจันทร์ ปู่แก้ว)